



**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính cổ phần Điện lực;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance), Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021;

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 đã thông qua số lượng thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 4 thành viên (hai thành viên chuyên trách và hai thành viên kiêm nhiệm) là ông Nguyễn Quốc Tuấn, bà Đỗ Thị Hà, ông Lê Long Giang, ông Nguyễn Xuân Điệp.

Trực thuộc Ban Kiểm soát có Phòng kiểm toán nội bộ gồm 6 người.

2. Tổng kết các cuộc họp Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát (BKS) đảm bảo chế độ họp định kỳ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN Finance và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. Trong năm 2021 BKS thực hiện 5 cuộc họp, có 04 cuộc họp định kỳ hàng Quý, thực hiện vào tuần cuối của các Quý. Nội dung họp là trao đổi công việc, nhận định, đánh giá các hoạt động của EVN Finance trong Quý để thực hiện triển khai kiểm tra, kiểm soát, ban hành các Báo cáo kiểm soát Quý 1/2021, 6 tháng đầu năm 2021, Quý 3/2021 và báo cáo năm 2021 gửi Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc (TGD).

Năm 2021 tại ĐHCĐ ngày 27/4/2021, Đại hội bầu thêm 01 thành viên BKS, do vậy ngay sau đại hội, BKS họp để phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên.

Ngoài các cuộc họp theo quý, BKS thường xuyên trao đổi qua điện thoại, email để phối hợp và nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát.

Các cuộc họp của BKS do Trưởng BKS triệu tập và có sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS. Biên bản họp của BKS được lập và lưu giữ đầy đủ theo quy định.

3. Công tác Kiểm toán nội bộ

Năm 2021, Kiểm toán nội bộ (KTNB) đã thực hiện 20 cuộc kiểm toán theo kế hoạch (bao gồm 13 cuộc tại hội sở và 07 cuộc tại khối tín dụng tiêu dùng).

Kiểm toán nội bộ đã rà soát, đánh giá độc lập, khách quan về tính thích hợp, đầy đủ hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, chỉ ra các thay đổi cần thiết của hệ thống kiểm soát nội bộ để xử lý, khắc phục.

4. Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính, việc thực hiện tái cơ cấu gắn với xử lý nợ.

BKS đã thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban điều hành (BDH) trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của EVNFinance được ĐHĐCĐ thông qua và giám sát việc thực hiện đề án tái cơ cấu gắn liền với xử lý nợ xấu đến năm 2021 của EVNFinance.

Công tác lập báo cáo giám sát định kỳ của BKS về tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã giúp cho HĐQT nắm bắt được tiến độ triển khai công việc theo mục tiêu và kế hoạch đặt ra, nhằm có chỉ đạo kịp thời đối với các đơn vị và BDH.

Thực hiện quy định của Luật các TCTD, BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm của EVNFinance nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật và nội bộ EVNFinance.

BKS đã phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng quản trị theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có liên quan tới Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc và các thành viên khác theo quy định và thực hiện công bố thông tin mua/bán cổ phiếu EVF theo quy định trên thị trường chứng khoán.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, của EVNFinance và vì lợi ích chung của EVNFinance. Năm 2021, sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục. Đặc biệt trên các hoạt động như:

+ BKS được cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của EVNFinance phục vụ cho việc kiểm soát của BKS theo đúng quy định.

+ BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT, dự các cuộc họp giao ban tháng của BDH.

+ BKS thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, thành viên BDH các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành.

+ Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã kịp thời nắm bắt các thông tin và kịp thời đưa ra các đề xuất kiến nghị với HĐQT, BĐH trong việc quản lý, điều hành góp phần nâng cao hiệu quả công hoạt động điều hành của EVNFinance. HĐQT và BĐH đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của BKS và báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị.

6. Việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát, thù lao Ban kiểm soát

Trong năm 2021, BKS đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNFinance, quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp của BKS, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS. Chi phí hoạt động của BKS được thực hiện theo quy định nội bộ công ty. Do tình hình dịch bệnh Covid 19 các kỳ kiểm tra đều không ổn định và có diễn biến phức tạp, do vậy việc kiểm soát theo kế hoạch năm 2021, BKS chủ yếu kiểm tra các chi nhánh theo kế hoạch thông qua hình thức online, chọn mẫu chứng từ và cung cấp bản scan qua mạng.

Thù lao năm 2021 của các thành viên BKS được thực hiện theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TCĐL ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Thù lao BKS trong năm 2021 thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông, tổng thù lao trước thuế là 1,72 tỷ đồng. Trong năm 2021, BKS không nhận được ý kiến nào bằng văn bản của cổ đông.

B. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được tổ chức thành công vào ngày 27/04/2021, thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ với một số chỉ tiêu chủ yếu 2021 như sau:

- + Tổng Tài sản: 29.020 tỷ đồng.
- + Doanh thu: 2.264 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 320,8 tỷ đồng.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT hiện có 06 thành viên (trong đó gồm 01 Chủ tịch, 03 thành viên và 02 thành viên độc lập), việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của EVNFinance.

HĐQT đã duy trì các cuộc họp và ban hành các nghị quyết, quyết định; chỉ đạo, giám sát hoạt động kinh doanh của Ban điều hành theo đúng quy định của Pháp luật và theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 123 Nghị quyết và có 03 Nghị quyết của Hội đồng Tín dụng và 13 Nghị quyết của Hội đồng đầu tư đã và đang được triển khai thực hiện.

3. Hoạt động chính điều hành của Ban điều hành

Ban điều hành đã tích cực tổ chức, tập trung điều hành các hoạt động kinh doanh, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021. Kết quả năm 2021 như sau:

+ Tổng Tài sản 31/12/2021:	32.387,465 tỷ đồng.
+ Tổng doanh thu	2.271,483 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	411,618 tỷ đồng.

C. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2021 của EVNFinance đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, BKS đã thực hiện thẩm định và thống nhất với ý kiến và kết quả của Công ty kiểm toán độc lập với nội dung như sau: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng áp dụng tại Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

Một số chỉ tiêu về nguồn vốn, tài sản Công ty tại thời điểm 31/12/2021 và kết quả kinh doanh năm 2021 toàn Công ty như sau (số liệu được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam):

+ Tổng tài sản:	32.387,465 tỷ đồng.
+ Tổng doanh thu:	2.271,483 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế:	411,618 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế:	330,571 tỷ đồng.

Các chỉ số an toàn đều tuân thủ theo quy định của Luật các TCTD và Ngân hàng Nhà nước, cụ thể:

- + Hệ số an toàn tối thiểu CAR: 12,64% (quy định 9%).
- + Giới hạn cấp tín dụng một KH (bao gồm trái phiếu): 16,17% (quy định 25%).
- + Giới hạn cấp tín dụng nhóm khách hàng (bao gồm trái phiếu): 5,57% (quy định 50%).
- + Tỷ lệ góp vốn mua cổ phần của TCTD/vốn ĐL tại DN cao nhất 11% (quy định 11%).
- + Giới hạn vốn góp mua cổ phần/tổng vốn điều lệ dự trữ: 47,38% (quy định 60%).

D. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ HỆ THỐNG KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

1. Công tác quản trị rủi ro:

Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao công tác quản trị rủi ro và chất lượng quản trị điều hành, ngoài việc thực hiện quản trị rủi ro theo quy định của ngân hàng Nhà Nước, công ty đã chủ động nâng cao uy tín và vị thế EVNFinance thông qua việc công bố thông tin xếp hạng một cách rộng rãi, minh bạch. EVNFinance đã thực hiện triển khai dự án xếp hạng tín nhiệm quốc tế và thành lập Ban dự án triển khai Xếp hạng Tín nhiệm quốc tế (T3/2021). Theo đó, với kết quả đạt được ở mức xếp hạng B2, đây là kết quả khá tốt & tích cực trong hệ thống các tổ chức tín dụng do Moody's xếp hạng và công bố tại Việt Nam.

2. Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ

Hệ thống quy chế, quy trình đã và đang từng bước hoàn thiện hơn, thường xuyên được bổ sung điều chỉnh phù hợp với pháp luật và tình hình phát triển của Công ty. Các quy chế, quy định ngày càng thể hiện cơ chế phân cấp, ủy quyền rõ ràng, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với các đơn vị, cá nhân trong hệ thống làm cơ sở để xây dựng các chốt kiểm soát hiệu quả, hạn chế rủi ro.

Công tác ISO đã được chú trọng, thực hiện thường xuyên, liên tục là cơ sở để tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế, quy định, quy trình của Công ty.

Báo cáo đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty năm 2021 của Kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam ban hành tháng 02 năm 2022 đánh giá: *“Trên cơ sở các thủ tục đã thực hiện và bằng chứng đã thu thập, chúng tôi không thấy có vấn đề nào để chúng tôi cho rằng hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 không hiệu quả, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các tiêu chí được trình bày tại Phụ lục I và Phụ lục II từ trang 38 đến trang 61”*; *“ Chúng tôi cũng đã kiểm toán, theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 và báo cáo kiểm toán của chúng tôi đề ngày 09 tháng 02 năm 2022 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần”*

E. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
2. Kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty và các chi nhánh; Kiểm tra, giám sát việc lập và ban hành Báo cáo Tài chính quý, năm 2021 của Công ty.
3. Chỉ đạo phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán các hoạt động kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty theo kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021 được Ban kiểm soát phê duyệt, theo quy chế, quy trình.
4. Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp, hội thảo của Công ty.
5. Thực hiện nhiệm vụ công tác theo đúng chức năng nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Công ty.

F. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT, BDH, số liệu báo cáo tài chính năm 2021, BKS có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng các tỷ lệ an toàn trong hoạt động khi công ty tăng quy mô, đẩy mạnh kinh doanh.
2. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý nợ xấu, thu hồi nợ tiềm ẩn rủi ro và các khoản nợ được cơ cấu lại khách hàng thiếu hợp tác trả nợ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh; điều hành cân đối vốn linh hoạt, hiệu quả, an toàn.

3. Thường xuyên rà soát để sớm ban hành đầy đủ các quy định liên quan; sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với thực tế kinh doanh và quy định hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông. Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

Kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Nguyễn Quốc Tuấn